

บทเรียนโปรแกรมสาระเศรษฐศาสตร์

นำเสนอเมื่อ : 10 ต.ค. 2552

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม สาระเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาคนควา นางรัตนา สิงหาศิลป์ ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อำเภอเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษอุดรธานี เขต 1 ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2551 บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนโปรแกรม สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนโปรแกรมสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษอุดรธานี เขต 1 จำนวน 46 คน

ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียนโปรแกรม

สาระเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.50 ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.42 ถึง 0.66 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t - test ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ 1. บทเรียนโปรแกรม สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

84.04/82.35 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรม สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6734 หรือร้อยละ 67.34 นั่นคือ ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมร้อยละ 67.34

ผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นที่ยืนยันได้ว่าการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนใหม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์และยังทำให้ผู้เรียน มีความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป